

รัฐบาลสหราชอาณาจักร พร้อมเริ่มดำเนินการเจรจา Brexit ในสัปดาห์หน้า



ข้อเท็จจริงข่าว นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นาง Theresa May มีกำหนดที่จะมีหนังสือแจ้งต่อสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการในเรื่องการขอลถอนตัวจากสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ของสหราชอาณาจักร ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการว่าด้วยการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกอียู ภายใต้ข้อบท 50 ของสนธิสัญญา里斯บอน โดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำสหภาพยุโรป (Sir Tim Barrow) ได้แจ้งให้ประธานคณะมนตรียุโรป (นาย Donald Tusk) ทราบในเรื่องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรหวังที่จะสามารถเริ่มต้นการเจรจากรถอนตัวออกจากอียู ควบคู่ไปกับการเจรจาปรับความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสหราชอาณาจักรกับอียูให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้ หากการเจรจาเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ คือภายใน 2 ปี การออกจากอียูของสหราชอาณาจักรจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2019

ทั้งนี้ คาดว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษจะมีถ้อยแถลงต่อสภาล่าง (House of Commons) ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการเริ่มกระบวนการเจรจา ในขณะที่ ฝ่ายอียูกล่าวว่า อียูมีความพร้อมและอยู่ระหว่างการรอหนังสือดังกล่าวจากสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ นาย Donald Tusk กล่าวว่า จะเสนอร่างแนวทางการเจรจาเรื่อง Brexit ต่อประเทศสมาชิกอียูภายใน 2 วัน

นาย David Davis, Brexit Secretary กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยความตกลงจะประยชน์ต่อสหราชอาณาจักรและภูมิภาคยุโรป รวมทั้งความเป็นหุ้นส่วนใหม่ในเชิงบวกระหว่างสหราชอาณาจักรกับพันธมิตรในสหภาพยุโรป

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

ข้อคิดเห็นของ สคต. ภายหลังจากผลการลงประชามติที่ตัดสินใจเลือกที่จะออกจากอียูของสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นาง Theresa May ได้ประกาศที่จะเริ่มกระบวนการเจรจาออกจากอียู ภายในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ศาลสูงสุดได้มีมติให้รัฐบาลจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนเริ่มกระบวนการเจรจาออกจากอียู แม้ว่ารัฐบาลได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ศาลสูงสุดได้ยืนยันตามคำตัดสินก่อนหน้าว่า รัฐบาลยังคงต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนเริ่มกระบวนการเจรจาดังกล่าว

รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมาย Brexit ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอังกฤษ โดยสภาล่างได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีมติ 498 ต่อ 114 เสียง และผ่านความเห็นชอบจากสภาสูง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยมีมติ 274 ต่อ 118 เสียง โดยไม่มีข้อแก้ไขใดๆ ต่อร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาการเจรจา 2 ปีนั้น สหราชอาณาจักรยังคงเป็นสมาชิกอียู แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมหารือและไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในคณะมนตรียุโรป

แม้ว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรจะสามารถดำเนินการเริ่มกระบวนการเจรจาออกจากอียูได้ตามแผนเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของ The Economist Intelligence Unit (EIU) คาดการณ์ว่า การเจรจาออกจากการเป็นสมาชิกอียูของสหราชอาณาจักร อาจจะไม่สามารถเริ่มต้นได้ทันที เนื่องจากภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรมีหนังสือถึงสหภาพยุโรปนั้น สหภาพยุโรปจะต้องมีหนังสือตอบรับดังกล่าว โดยคาดว่าจะใช้เวลาภายใน 6 สัปดาห์ในการหาท่าทีร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอียู ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการเจรจาในลำดับแรก ได้แก่ การชำระหนี้สินทางการเงินของสหภาพยุโรป การเจรจาความตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับอียู และการสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นต่อสถานะของพลเมืองสหภาพยุโรปที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร และชาวสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป
